



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๒๔๓

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส.ส.ส.

(นางสิริกาญจน์ สุวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่รับฟัง ปัญหา ช่วยเหลือ ประชาชน ในช่วง สถานการณ์ โควิด-๑๙	mgronline	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ณ โรงเรียนวัดทองเพลง ชุมชนไทยวานิช ซ.เจริญนคร ๑๗ เขตคลองสาน และโรงเรียนวัดบางสะแกใน ชุมชนวัดบางสะแกใน เขตธนบุรีว่า ในช่วง เดือน ก.พ.ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนหลายพื้นที่ โดยได้พูดคุย สอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ซึ่งหากเป็นปัญหาเร่งด่วน และสามารถดำเนินการได้ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขทันที ส่วนปัญหาที่ยังมีข้อติดขัด หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นจะประสานงานเพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ได้นำข่าวสาร ไข่ไก่ และอาหารแห้งไปมอบให้แก่ประชาชนใน ชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โดยส่งมอบให้ กทม.เป็นตัวแทนนำไปมอบต่อให้กับผู้ประสบความ เดือดร้อน ส่วนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ได้นำสิ่งของดังกล่าวไป มอบให้ถึงที่พัก พร้อมกำชับให้สำนักงานเขตดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและครบถ้วน	ด้านบวก - ช่วยเหลือและบรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องราว ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ พร้อมดำเนินการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของ สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ แจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตให้แก่ ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงความคืบหน้าการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ความ เดือด ร้อน ของ ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๒	กทม.บริการ วัคซีนโควิด- ๑๙ เน้นความ ปลอดภัย ประชาชนเป็น สำคัญ	matichon, naewna, siamrath, springnews, kaahoon, innews, js๑๐๐, prachachat, twitter.com/prachachat, twitter.com/Matichon Online	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รผว.กทม.กล่าวหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ การบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ว่า คณะอนุกรรมการการ บริหารจัดการการให้วัคซีนฯ กรุงเทพมหานคร มีแนวทางการให้วัคซีนโดย เน้นวัตถุประสงค์ลดความรุนแรง การสูญเสียชีวิต และปกป้องระบบสุขภาพ โดยมุ่งให้บุคลากรทางการแพทย์ของ กทม.สามารถให้บริการสุขภาพ ประชาชนได้ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การให้วัคซีนแก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้ความเสี่ยงด้านพื้นที่เป็นองค์ประกอบหลักใน การพิจารณาการให้วัคซีน โดยในระยะแรกเน้นการให้วัคซีนในพื้นที่ ๖ เขต ด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับและใกล้เคียง จ.สมุทรสาคร ที่พบการระบาดจำนวนมาก หลังจากการให้วัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์	ด้านบวก - จัดลำดับการบริการวัคซีน ป้องกันโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นความ ปลอดภัยของประชาชนเป็น สำคัญ	-สำนักอนามัยสำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการฉีด วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึง ให้คำแนะนำการเตรียม ความพร้อมก่อนเข้ารับ การฉีดวัคซีนให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ด้านหน้าและผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด๑๙ แล้ว ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะได้รับวัคซีนในลำดับต่อไปโดยใช้ปัจจัยความเสี่ยงด้านอายุเป็นองค์ประกอบการพิจารณา</p> <p>- กรณีมีการตั้งข้อสังเกต กทม.ฉีดวัคซีนล่าช้า เนื่องจากในช่วงแรกของการให้วัคซีนแก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องใช้เวลาสังเกตอาการผู้รับวัคซีนว่าจะมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหรือไม่ในช่วง ๑ - ๒ วันแรกของการให้วัคซีน จึงได้ให้วัคซีนจำนวนไม่มาก และเมื่อมั่นใจว่าการรับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ไม่รุนแรง หรือไม่มากจึงได้เร่งให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ได้รับวัคซีน ที่ผ่านมามีอาการรุนแรง ๒ ราย และอาการไม่รุนแรง ๑๑ ราย คิดเป็น ๐.๔ % ของผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด</p>		
๓	<p>เดินหน้าปรับภูมิทัศน์พื้นที่ก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม</p>	เดลินิวส์	<p>- นายศักดิ์ชัย บุญมา รว.กท.กล่าวถึงการก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เขตคลองสามวา ว่า การดำเนินการในระยะแรกเป็นการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอาชีพชั่วคราว การก่อสร้างบ้านพัก Type A ทำคันดินและคูน้ำรอบโครงการ ขุดบ่อน้ำ ก่อสร้างถนนทางเข้า ปลุกต้นไม้เป็นแนวรั้วโครงการ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล สามารถรองรับได้ ๖๔ คน แล้วเสร็จปี ๒๕๖๕ ส่วนระยะที่ ๒ สร้างบ้านพัก Type A เพิ่มเติม และเริ่มก่อสร้างบ้านพัก Type B อาคารกิจกรรม อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ อาคารกายภาพบำบัด/ธาราบำบัด ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ปรับภูมิทัศน์โครงการ สร้างลานจอดรถ สำหรับรูปแบบโครงการจะมีลักษณะเป็นอาคารสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร เนื่องจากตั้งอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวลาย) การออกแบบเน้นแนวคิดสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบ้านปลายชีวิตด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด โครงการก่อสร้างใช้งบประมาณ ๓๐๕ ล้านบาท เป็นงบฯ ที่มาจาก กทม. ผู้มีจิตศรัทธา และการสนับสนุนจากภาคเอกชน</p> <p>- นายไพฑูริ ชันแก้ว ผอ.สำนักงานโยธา (สนย.) กล่าวว่า สนย.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสภาพพื้นที่รองรับการก่อสร้าง ขณะนี้ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๑ ส่วนฯ ๑ และศูนย์เครื่องมือกล ส่วนฯ ๑ และ ๒</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ยกระดับคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการรองรับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงามเขตคลองสามวา</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ระดมกำลังขุดสระน้ำและถมดินคืบหน้าประมาณร้อยละ ๔๐ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้ โดยกำชับการทำงานตามแผนที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างโครงการระยะที่ ๑ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน พ.ค. นี้		
๔	ป.กท.รับโล่รางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๖๔	banmuang, thainews, siamrath, khaosod, thaigov, mgronline, fm๙๑bkk	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวหลังรับมอบโล่รางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จากนายสุชาติ ชมกลิ่นรมว.กระทรวงแรงงานว่า รู้สึกภูมิใจในรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่นที่ได้รับครั้งนี้ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าการทำงานที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีประสิทธิภาพทำให้ได้รับการพิจารณารับรางวัล</p> <p>- ผลงานดีเด่นของ ป.กท. ประกอบด้วย การก่อสร้างโรงเรียนฝึกออาชีพ กทม. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของคนในชุมชน การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นกรรมการเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพแรงงานนอกระบบแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับบทบาทหน้าที่สำคัญในภารกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองเส้นทางเข้าออกเมือง ตรวจสอบสถานศึกษา และสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยเข้มงวดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ผู้บริหาร กทม.ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีนักบริหารดีเด่น เป็นแบบอย่างการทำงานด้วยความมุ่งมั่น เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ</p>	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงความยินดีที่ผู้บริหาร กทม.ได้รับเลือกเป็นสตรีนักบริหารดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔
๕	กทม.เตรียมแจ้งกลุ่มอาชีพเสี่ยงเข้ารับสิทธิฉีดวัคซีน/ หรือ ศบค. แนวทางการจัดงาน	infoquest, nationtv, thansettakij, ryt๙, facebook.com/thansettakij, twitter.com/Thansettakij	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ ๒ ของแผนการบริหารจัดการวัคซีนจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้แก่บุคคลที่มีอาชีพเสี่ยง ๒,๕๖๘ คน ใน ๖ เขตใกล้เคียง จ.สมุทรสาคร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย อาทิ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ตำรวจ และทหารที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ซึ่งจะเร่งให้วัคซีนแก่บุคลากรกลุ่มนี้โดยเร็วที่สุด จากนั้นสัปดาห์ต่อไปจะให้	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ดำเนินการตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจัดลำดับความสำคัญตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล</p> <p>- หรือ ศบค.เพื่อกำหนด</p>	- สำนักกรมแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงแจ้งช่องทางการลงทะเบียน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	สงกรานต์		<p>วัคซีนแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค โดยเรียงลำดับความสำคัญตามอายุ ซึ่งประชาชนที่ประสงค์จะรับวัคซีนขอให้ลงทะเบียนใน Line Official “หมอพร้อม” จากนั้นจะพิจารณาผู้มีความเสี่ยงสูงเข้ารับวัคซีนก่อน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งให้เข้ารับวัคซีนตามกำหนด</p> <p>- สำหรับการลงทะเบียนใน Line Official “หมอพร้อม” กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะแถลงและเป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเร็ว ๆ นี้ หากประชาชนไม่สะดวกลงทะเบียนหรือตรวจสอบสิทธิผ่าน Line Official “หมอพร้อม” สามารถติดต่อหรือตรวจสอบสิทธิได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน Line Official “หมอพร้อม” และไม่สามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลได้ กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือติดต่อโดยตรงที่บ้าน</p> <p>- สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบ ซึ่งขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างการหารือกับรัฐบาลและ ศบค.ถึงแนวทางบริหารจัดการร่วมกันทั้งประเทศ คาดจะมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในเร็ว ๆ นี้</p>	มาตรการ แนวทางการจัดเทศกาลสงกรานต์	ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official “หมอพร้อม” และช่องทางอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๖	แนะนำการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน – กำชับสถานพยาบาลเตรียมพร้อมรองรับภาวะแพ้วัคซีน	เดลินิวส์, แนวหน้า, ryt๙, naewna, newswit, thaipr	<p>- นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ หลังพบแพทย์หญิงแพ้วัคซีนรุนแรงว่า สนอ.ได้กำชับสถานพยาบาลทุกแห่งของ กทม.ให้เตรียมความพร้อมในการรักษาภาวะแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ได้แก่ ก่อนฉีดวัคซีนต้องคัดกรองอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่ทำให้ฉีดวัคซีนไม่ได้ เช่น มีโรคประจำตัวที่ควบคุมอาการ ประวัติแพ้วัคซีน แพ้ยาต่าง ๆ และหลังรับการฉีดวัคซีนต้องอยู่ในสถานพยาบาลที่ฉีดเพื่อสังเกตผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีน ๓๐ นาที ขณะเดียวกันได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของวัคซีน รวมถึงอาการหลังการรับวัคซีนที่รุนแรง แต่พบไม่บ่อย ได้แก่ มีผื่นขึ้นคล้ายลมพิษ หรือปากบวม หงายตาบวม หายใจไม่ออก อาเจียน ท้องเสียอย่างรุนแรง หรือมีอาการระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันต่ำกว่าปกติ หากยังสังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาลให้รีบแจ้งบุคลากร</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมพร้อมรองรับกรณีผู้ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ เกิดภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง</p> <p>- สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับ</p>	<p>- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการรักษาภาวะแพ้วัคซีนรุนแรงรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนโควิด-๑๙</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ทางการแพทย์ หากมีอาการนอกโรงพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ศูนย์เฮอร์วีน ๑๖๖๙ เพื่อรับไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว</p> <p>- นายสุชสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวว่า สนพ. ได้สั่งการบุคลากรที่ให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ ปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการ วัคซีนในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับวัคซีนสูงสุด โดยก่อนฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่จะซักประวัติ คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบข้อห้ามฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ แจ้งผู้รับวัคซีนให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคและประโยชน์และ ความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-๑๙ อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง รับวัคซีน การปฏิบัติตน การสังเกตอาการและดูแลตนเองเบื้องต้น รวมถึง แนะนำวิธีการลงทะเบียนในระบบ Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อทำแบบประเมินติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีนในวันที่ ๑ วันที่ ๗ และ วันที่ ๓๐ หลังจากรับวัคซีน และรับการแจ้งเตือน เพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์